

ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ บทนำ

ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 527 เกาะ ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอล ชายฝั่งรวมกันยาวประมาณ 100 กม. พื้นแผ่นดินมีเนื้อที่ 8,293 ตร.กม. ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 92 ของพื้นที่ดินปกคลุมด้วยป่าฝนหนาที่บ ในบรรดาเกาะทั้งหมด มีเพียง 38 เกาะเท่านั้นที่มีมนุษย์อยู่อาศัย ประชาชนในหมู่เกาะนิโคบาร์ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมและเป็นชุมชนล้าหลัง

เมืองหลวงได้แก่พอร์ตเบลอร์ ตั้งอยู่ชายฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอันดามันใต้

ดินแดนสหภาพฯ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

ผลผลิตมวลรวมแห่งรัฐ (Gross State Domestic Products-GSDP) ในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อหัวต่อปีเท่ากับ 2,132 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ ตามด้วยภาคปฐุมภูมิ หรือการเกษตร/ประมง ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตมีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การแปรรูปไม้ ซึ่งถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม



ดินแดนสหภาพฯ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตและยังมีศักยภาพอีกมาก นอกจากนั้น ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาแน่น รวมทั้งไม้รวกและไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีหัตถกรรมที่ทำจากเปลือกหอยต่างๆ ซึ่งสวยงามและเลื่องชื่อ การทำกระดาษและเสื่อ และยังมีอุตสาหกรรมยางพาราอีกด้วย

แหล่งพลังงานหลักของหมู่เกาะได้แก่ไฟฟ้าพลังน้ำ แต่ยังไม่มีการขยายไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั้งหมู่เกาะ ในแต่ละแห่งมีโรงไฟฟ้าแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแห่งดินแดนสหภาพฯ ได้ประกาศนโยบายในการขยายแหล่งพลังงานและอนุรักษ์แหล่งพลังงานที่มีอยู่ และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือก อาทิ พลังลม พลังแสงอาทิตย์ ชีวมวล คลื่นสมุทร และพลังน้ำ

กระทรวงการเดินเรือของรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติแผนให้ดินแดนสหภาพฯ เป็นท่าเรือสำคัญแห่งที่ 13 ของประเทศ



โดยจะก่อตั้ง Andaman and Nicobar Port Trust - A&NPT ขึ้นมาพัฒนาและบริหารท่าเรือแทนที่คณะกรรมการท่าเรือของดินแดนฯ ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกลบไป ตามแผน ท่าเรือของดินแดนจะพัฒนาเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ และส่งผลให้เกิดโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกมาก

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมไอทีก็เริ่มมี

การพัฒนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ดำเนินกิจการและโครงการที่เกี่ยวกับไอทีในหลายๆ ด้าน

สิงหาคม 2554